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Mae’r trosolwg hwn yn ffurfio rhan o’r ymgynghoriad a gynhaliwyd o 23 Mai 2014 i 21 

Mehefin 2014 i gasglu safbwyntiau ar y bwriad i werthu Garreglwyd, gorau oll iddo gael ei 

redeg fel cyfleuster dementia arbenigol (neu ddarpariaeth gofal preswyl preifat neu nyrsio 

preifat arall); bydd hyn yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a’i gymryd i ystyriaeth pan 

fydd y Cyngor yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’r cartref. 

 
1. Y Broses Ymgynghori a Chynllunio 

 
Ymgynghori ar beth? 
Bwriad yr ymgynghori oedd cael safbwyntiau ar y bwriad i werthu Garreglwyd, gorau oll iddo gael ei 
redeg fel cyfleuster dementia arbenigol (neu ddarpariaeth gofal preswyl preifat neu nyrsio preifat 
arall) fel a gymeradwywyd gan Bwyllgor Gwaith Ffurfiol Cyngor Sir Ynys Môn ar 19 Mai 2014.   
 
Pam Ymgynghori? 
Bwriad yr holl broses ymgynghori ac ymgysylltu, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith, yw cael 
safbwyntiau’r bobl sydd ar hyn o bryd yn byw mewn cartrefi gofal preswyl, defnyddwyr ysbaid, 
defnyddwyr canolfannau dydd, eu gofalwyr, perthnasau a’r staff sy’n darparu gofal a chefnogaeth.  
Er mwyn sicrhau bod anghenion preswylwyr a’u cynrychiolwyr yn cael eu bodloni, a bod camau 
effeithiol ac effeithlon yn cael eu cymryd i ymateb i amgylchiadau ac anghenion unigol, pan fydd 
penderfyniad wedi ei wneud i ddadgomisiynu cartref gofal.  Roedd y cynllun ymgynghori yn cynnwys 
strwythur oedd â’r nod o: 
 

• Ganiatáu i bartïon allweddol oedd â diddordeb roi eu safbwyntiau ar y cynigion 
• Darparu ystod o ffyrdd i bobl a grwpiau gofrestru eu safbwyntiau 
• Gwella’r wybodaeth oedd ar gael i aelodau a chynorthwyo’r broses o wneud penderfyniad  

 
Pa bryd y gwnaethom ni Ymgynghori? 
Cynhaliwyd yr ymgynghori o 23 Mai 2014 i 21 Mehefin am gyfnod o 30 diwrnod yn unol a 
gweithredoedd tebyg gan Awdurdodau Lleol eraill cyfagos. 
 
Hefo pwy y gwnaethom ni Ymgynghori? 
Roedd y broses ymgynghori wedi ei chyfyngu a’i thargedu at gael safbwyntiau’r rhai a allai gael eu 
heffeithio petai newid o ran perchenogaeth Cartref Gofal Preswyl Garreglwyd.  Roedd y rhain yn 
cynnwys: 
 

• Preswylwyr Garreglwyd 
• Teuluoedd Preswylwyr Garreglwyd  
• Staff Garreglwyd 
• Defnyddwyr Ysbaid Garreglwyd 
• Defnyddwyr y Gwasanaeth Dydd yn Garreglwyd 
• Cyflenwyr i Garreglwyd 
• Cartrefi Gofal Preswyl eraill Cybi a’r ddau Gartref Gofal Nyrsio ym Môn 
• Ysbyty Penrhos Stanley a Meddygon Teulu Cybi  
• Cynghorau Tref a Chymuned Plwyf Cybi 
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• AGGCC 
• Undebau 
• Grwpiau cydranddeiliaid allweddol  

 
Cafodd y canlynol eu hysbysu am yr Ymgynghoriad: 

• Pob Cynghorydd 
• Aelodau Cynulliad / Seneddol 
• Comisiynydd Pob Hŷn 
• Medrwn Môn 
• Holl Staff Gofal Cymdeithasol 

 
Sut y gwnaethom ni gynllunio’r Ymgynghoriad? 
Sefydlwyd Grŵp Tasg a Gorffen Cynllunio Ymgynghoriad o swyddogion a pharatowyd dogfen 
cynllunio ymgynghoriad oedd yn cynnwys camau allweddol er mwyn sicrhau bod yr Ymgynghori’n 
dilyn y broses gywir.   
 
Yn ogystal, sefydlwyd Bwrdd Ymgynghorol Trawsbleidiol o Aelodau a rôl y Bwrdd oedd rhoi cyfle i 
gynghorwyr o bob parti  (a Deilyddion Portffolio allweddol) nid yn unig i gael cyfle yw hysbysu am y 
broses ymgynghori, ond hefyd yn cael eu diweddaru am ddatblygiadau. Sefydlwyd y ddau grŵp cyn 
i’r Ymgynghori ddechrau ac maent yn parhau i weithredu ar ôl yr Ymgynghori er mwyn darparu 
cefnogaeth barhaus yn ystod unrhyw newidiadau y bwriedir eu cyflwyno. 
 
Mynychodd Gweithwyr Cymdeithasol Allweddol a Rheolwr Cartref Gofal Garreglwyd gyfarfod briffio 
oedd yn rhoi gwybodaeth gefndirol a manylion am sut y bydd yr Ymgynghori’n cael ei gwblhau gan 
gynnwys swyddogaethau pobl.  Sefydlwyd Cymorthfeydd hefyd bob dydd Iau yn Garreglwyd rhwng 2 
a 4 pm i dderbyn sylwadau, cwestiynau, ymholiadau a phryderon.   Rhoddwyd gwybod i’r holl Staff 
Gofal Cymdeithasol a Thai drwy e-bost ar 23 Mai 2014 ynglŷn â’r Ymgynghori.  
 

2. Darparu’r Ymgynghori ac Atborth 
 
Cyn dechrau’r Ymgynghoriad, cadwyd mewn cysylltiad gyda’r holl gydranddeiliaid a chynhaliwyd 
cyfarfodydd un i un rhwng preswylwyr a theuluoedd a’r Cyfarwyddwr Cymuned a chyfarfodydd 
briffio i Aelodau.  Rhoddwyd Dogfen Ymgynghori, Gwybodaeth Gefndirol ac amserlenni ar gyfer y 
penderfyniad i’r holl rai yr ymgynghorwyd â nhw a lle y cynhaliwyd cyfarfodydd un i un. Mae 
rhybuddion wedi cael eu cyhoeddi yn y wasg ac ar wefan y cyngor ei hun. 
 
Preswylwyr a Theuluoedd Preswylwyr Garreglwyd 
Cynhaliwyd cyfarfodydd unigol a chyfrinachol ar 28 Mai 2014 i pob preswylydd gydag Arweinydd Tîm 
Linda Kinani, a’r Gweithwyr Cymdeithasol Ann Lawlor a Megan Roberts. Hefyd yn bresennol oedd 
naill ai aelod o’r teulu neu eiriolydd o Gymdeithas yr Henoed. Rhoddwyd copïau o’r ddogfen 
ymgynghori i’r preswylwyr a’u cynrychiolwyr ac eglurwyd beth oedd y cynigion oedd yn yr 
ymgynghoriad i’r preswylwyr a’u cynrychiolwyr a gofynnwyd iddynt gwblhau holiadur yn nodi eu 
safbwyntiau ar y cynigion.  Yn ogystal, mae "Ymgynghori Teuluoedd" hefyd yn cael ei gwblhau gyda 
holiadur ar wahân. 
 
Gwelwyd cyfanswm o 11 preswylydd, ynghyd a dau gleient “tymor hir” a oedd ar gyfnod o ysbaid. 
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Roedd chwe phreswylydd heb gwblhau’r holiadur ymgynghori, pedwar heb fod a’r galluedd 
meddyliol i roi ymateb ystyrlon, ag fe’i cynrychiolwyd gan eu teulu.  Roedd y ddau breswylydd arall 
(un heb deulu felly yn cael ei gefnogi gan yr eiriolwr) yn teimlo y gallai fod yn ormod o straen ac 
roedd yn well ganddynt i’w teulu eu cynrychioli.   
 
Holiadur wedi'i lenwi 7 
Holiadur heb ei gwblhau oherwydd gallu 
meddyliol a holiadur teuluoedd wedi’i 
gwblhau 

4 

Holiadur heb ei gwblhau oherwydd straen a 
holiadur teuluoedd wedi’i gwblhau 

1 

Holiadur heb ei gwblhau oherwydd straen a 
holiadur eiriolwr wedi’i gwblhau 

1 

 
Roedd gweddill y preswylwyr yn gallu cwblhau’r holiadur yn llawn neu’n rhannol yn ystod y cyfarfod.  
Rhoddwyd holiaduron hefyd i deuluoedd a fynychodd.  Mae ymatebion teuluoedd a preswylwyr 
wedi eu casglu ynghyd isod: 
 

 Yn bryderus ynglŷn â'r newid, y posibilrwydd o orfod symud a'r gofid y byddai hyn yn ei 
achosi i'r preswylwyr.  Roedd hon yn thema gyson drwyddi draw. 

 Roedd pob un yn dymuno aros yn Garreglwyd er y tarfu posibl oherwydd newid mewn 
perchnogaeth.  Dywedodd rhai preswylwyr y byddent yn rhoi "cyfle i’r perchnogion newydd i 
weld sut rai oedden nhw”.  Dywedodd un arall “cyn belled â'u bod yn bobl digon iawn”. 
Dywedodd un cleient y byddai'n symud i Ddulyn pe bai pethau’n newid. 

 Y teimlad cyffredinol oedd mai Garreglwyd oedd eu cartref.  Roedd eu ffrindiau a'u 
teuluoedd yn gallu ymweld â hwy yn rhwydd.  Roedd un preswylydd yn bryderus na allai 
ymweld â’r Neuadd Kingdom leol yn rheolaidd. 

 Roedd yr holl breswylwyr a’u teuluoedd yn hapus gyda’r gofal yn Garreglwyd, roeddent yn 
canmol y staff, gan eu disgrifio fel rhai da, cywir a charedig.  Mae’r staff yn rhai y gellir mynd 
atynt ac maent yn ffeind, ac mae llawer ohonynt hefyd yn siarad Cymraeg. 

 Roedd un preswylydd wedi bod yn byw mewn cartref yn cael ei redeg yn breifat, ac roedd y 
ferch yn hynod o bryderus ac yn dweud nad oedd ganddi unrhyw hyder mewn cartrefi sy’n 
cael eu rhedeg yn breifat, ac y byddai'n rhaid iddi fod yn fwy gwyliadwrus am ofal ei mam. 

 Roedd teimlad cyffredinol o ymddiriedaeth yng ngofal y cyngor o’r preswylwyr.  

 Ni chafwyd unrhyw sylwadau croes ynglyn â Garreglwyd, dywedodd y preswylwyr eu bod yn 
mwynhau’r gweithgareddau, y tripiau, miwsig a gemau.  Dywedodd un cleient ei bod wedi 
mwynhau’r solariwm yn arbennig a chael eistedd allan gyda'r adar a’r anifeiliaid.  Roedd un 
arall eisiau gwell cludiant i fynd allan o gwmpas. 

 Cafwyd rhai sylwadau cadarnhaol am gartref "Dementia", "maent angen mwy ar yr ynys".  

 Roedd y mwyafrif yn teimlo nad oedd gofal nyrsio yn berthnasol iddynt hwy, ac roeddent yn 
ei chael yn anodd rhagweld a fyddai’n berthnasol yn y dyfodol. 

 Roedd thema gyffredinol o gwestiynu pam bod y cyngor yn ystyried gwerthu cartref oedd 
wedi ei adeiladu’n bwrpasol pan "maent yn cadw toiledau ar agor". 

 
Roedd yr eiriolwr yn bresennol yn ystod pum ymgynghoriad, ac roedd ei rôl yn bennaf yn un o 
gefnogi’r preswylwyr gyda’r broses hon. 
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Staff Garreglwyd 
Rhoddwyd rhybudd ysgrifenedig i Staff Garreglwyd gan yr Adran Adnoddau Dynol cyn i gyfarfodydd 
un i un a drefnwyd ymlaen llaw gael eu cynnal ar 29 Mai 2014.  Dechreuodd hyn gyda sesiwn briffio 
gan Bennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Oedolion a’r Cyfarwyddwr Cymuned.  Cynhaliwyd y 
cyfarfodydd un i un rhwng pob aelod unigol o staff, Ceri Jarvis (Swyddog AD), Bethan Williams 
(Cymhorthydd AD), Thelma Parry (Cynrychiolydd Undeb), Gwen Bennett (Swyddog Cefnogi 
Trawsnewid). 
 
Rhai pwyntiau allweddol a godwyd gan staff mewn perthynas â’r ymgynghori oedd: 

 Roedd rhai wedi gwneud cais eisoes am ddiswyddiad gwirfoddol ac eisiau gwybod 
pam y cafodd hyn ei wrthod ac a fydd yn cael ei ailsefydlu 

 Eisiau gwybod a fyddai TUPE yn berthnasol 
 Mae rhai aelodau staff yn weithwyr achlysurol gyda chontractau oriau sero ac wedi 

bod felly am o leiaf 3 i 14 blynedd, ac eisiau gwybod sut y byddai TUPE yn effeithio 
arnynt hwy neu a fyddai modd iddynt gael contract 

 A fydd adleoli ar gael a pa hyfforddiant fyddai ar gael i’w helpu 
 Yn gofyn am fwy o wybodaeth am eu pensiynau unigol 
 Un gweithiwr yn teimlo bod yr Ynys angen cyfleuster dementia. 
 Gwnaed dim gwrthwynebiad yn erbyn y cynigion a roedd staff yn croesawodd staff 

fod penderfyniad yn cael ei wneud 
 
Defnyddwyr Ysbaid yn Garreglwyd 
Cafwyd cyfarfodydd un i un (gyda'r un aelodau o staff yn bresennol) eu cynnal gyda Defnyddwyr 
Ysbaid (17) a Gwasanaeth Dydd (3, er bod 2 unigolyn arall yn derbyn gwasanaethau dydd, maent 
hefyd yn derbyn gofal Ysbaid ac felly gwblhaodd yr holiadur ysbaid yn ogystal) sydd hefyd wedi 
derbyn holiaduron.  Eto, os oedd angen, roedd aelod o’u teulu neu eiriolwr hefyd yn bresennol.  Yn 
gyffredinol fe gwblhawyd hwy yng nghartref y defnyddiwr gwasanaeth ei hun.  Cynhaliwyd y rhain 
rhwng 2 a 21 Mehefin 2014. Roedd un ymateb ‘Dim barn’. 
 
Pwyntiau allweddol a godwyd o'r cyfarfodydd ar holiaduron oedd: 
 

 Gwerthfawrogi’r angen am welyau ychwanegol ar gyfer Dementia, bydd cartref 
cyfan ar gyfer Dementia yn cael ei groesawu, ond mae consyrn y byddai ffioedd yn 
cynnyddu a byddai yn effeithio ar Ysbaid gan fod gwelau Ysbaid eisoes yn brin ar yr 
Ynys.  

 Sylwadau tebyg i Dementia yn cael eu gwneud am nyrsio. 
 Os gwerthir yr eiddo, byddai’n well i Garreglwyd aros yr un fath gan gynnwys staff, 

ond gyda rhywfaint o foderneiddio, gan gynnwys ailwampio a WiFi. 
 100% yn hapus i aros yn Garreglwyd a dim ond un eisiau Ysbaid mewn sefydliad arall. 
 Os nad oes cartrefi ar gael, dylid buddsoddi yn y Gymuned. 
 Cwestiynau a sylwadau eraill yn cynnwys: 

o A oes ddigon a welyau preswyl ar Ynys Mon? 
o Sut gall aelodau hyn o’r teulu ymweld ar preswylwyr? 
o Pam ydych chi eisiau cau Garreglwyd? 
o “Oni bai eich bod, neu wedi bod yn Ofalwr llawn amser, nid oes gennych 

ymwybyddiaeth na dealltwriaeth o’r anawsterau a wynebir gan Ofalwyr” 
 Byddai’n ystyried gwasanaethau mewn cartref arall, ond Garreglwyd bydd dewis 

cyntaf ar yr amod nad oedd amhariad mawr drwy waith adeiladu / adnewyddu.  
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Defnyddwyr Gwasanaeth Dydd Garreglwyd 
Derbyniodd Defnyddwyr Ysbaid a Gwasanaeth Dydd holiaduron tebyg i rai'r Preswylwyr.  Fel gyda’r 
Preswylwyr cynhaliwyd y rhain ar sail un i un gydag un o’r Gweithwyr Cymdeithasol a nodir uchod ac 
aelod o’u teulu neu eiriolwr os oedd angen.  Yn gyffredinol fe gwblhawyd hwy yng nghartref y 
defnyddiwr gwasanaeth ei hun.  Cynhaliwyd y rhain rhwng 2 a 21 Mehefin 2014.  
Er bod pump o bobl yn derbyn Gwasanaethau Dydd yn Garreglwyd, mae dau o’r rhain hefyd yn 
derbyn Ysbaid ac felly wedi cwblhau holidaur Ysbaid yn ogystal: 
 
Pwyntiau allweddol a godwyd o'r cyfarfodydd ar holiaduron oedd: 
 

 Mewn perthynas a Garreglwyd yn dod yn Gartref Gofal Dementia, y farn oedd y dylai 
fod yn agored i bob grwp, yr henoed, pobl anabl a EMI. 

 Ni fyddai eisiau mynd i wasanaethau dydd os oedd pawb yn dioddef o Dementia. 
 Pryder os nad yw gwasanaethau dydd ar gael drwy newid y defnydd neu’r 

perchnogaeth, byddai hyn yn effeithio ar y defnyddiwr gwasanaeth a theuluoedd. 
 Roedd un yn ffafrio iddo gael ei redeg fel gartref nyrsio preifat. Un yn ffafrio iddo 

gael ei redeg fel cartref preswyl preifat cyn belled bod y staff ar gofal yn aros yr un 
fath ac roedd gan un dim barn yn ffordd na’r llall cyn belled a bod ansawdd y gofal yn 
dda 

 Nid oes unrhyw un yn teimlo ni fyddai newid i nyrsio yn effeithio ar eu 
gwasanaethau dydd, cyn belled ag y gallend dal fynd yno.  

 Nid oes unrhyw un yn casau unrhyw beth ac yn mwynhau sawl elfen o’r cartref, 
maent yn hapus i fynd yno ac ni fyddent yn hoffi’r cyfle i fynd i rhywle arall. 

 Yr unig gwestiwn oedd mewn perthynas a’r budd ariannol caiff y Cyngor o werthu 
Garreglwyd.  

 
Cyflenwyr Garreglwyd 
Anfonwyd llythyrau personol at 16 o’r cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau i Garreglwyd ar 23 Mai 
2014 gyda holiadur ynghlwm.  
 
Cysylltwyd â’r holl gyflenwyr ar y ffôn i’w atgoffa i gwblhau ac yn dychwelyd eu holiadur er bod 
dryswch ymysg rhai ynghylch pam yr oeddynt yn cael cymryd rhan yn yr Ymgynghoriad. Derbyniwyd 
8 ymateb.  
 
Pwyntiau allweddol a godwyd o'r trafodaethau ar holiaduron oedd: 
 

 Ansicr a fyddai newid perchnogaeth yn effeithio eu cyflenwad. 
 Ni chafodd barn cryf ei fynegi 

 
Cartrefi Gofal Preswyl eraill yn Ardal Cybi a’r ddau Gartref Gofal Nyrsio yn Ynys Môn 
Yn ogystal, ar 23 Mai 2014, anfonwyd llythyrau at y 5 Cartrefi Gofal Preswyl eraill a’r 2 Gartref Gofal 
Nyrsio yn Ynys Môn a all gael eu heffeithio gan unrhyw newidiadau mewn perchenogaeth ac/neu 
ddefnydd o Garreglwyd ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig. Fe'u gwahoddwyd i ddychwelyd holiadur 
a'u gwahodd i gyfarfod i drafod y cynigion ar y 18 Mehefin, a fynychwyd gan 3 allan o'r 7.  
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Pwyntiau allweddol a godwyd o'r cyfarfodydd ar holiaduron oedd: 
 

 Yn gyffredinol yn cefnogi 
 Croesawu penderfyniad yn cael ei wneud  
 Yn awyddus i weithio gyda'r awdurdod i sicrhau y gellid hanghenion yn cael eu diwallu 
 Roedd diddordeb mewn prynu Garreglwyd eu hunain, ond roedd ansicrwydd am yr effaith 

pe bai cystadleuydd yn ei brynu. 
 
Penrhos Stanley a Meddygon Teulu Cybi  
Ysgrifennwyd i’r holl bartïon Iechyd naill ai drwy’r post neu drwy e-bost ar 4 Mehefin 2014.  Roedd 
hyn yn cynnwys yr holiadur a roddwyd i’r cyhoedd.  Yn ogystal, ffoniwyd pob swyddfa i’w hatgoffa 
o’r cyfle i gymryd rhan ar 18 Mehefin 2014.  Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb amlwg er mae’n bosib 
eu bod wedi ymateb i’r holiadur ar-lein. 
 
Cynghorau Tref a Chymuned Plwyf Cybi 
Ysgrifennwyd yr holl Gynghorau uchod un ai drwy’r post neu e-bost ar 4 Mehefin 2014.  Roedd hyn 
yn cynnwys holiadur a roddwyd i’r cyhoedd.  Atgoffwyd pob cyngor i’w hatgoffa o’r cyfle i gymryd 
rhan ar 18 Mehefin 2014. Un ymateb yn unig y derbynnir yn uniongyrchol, oni bai eu bod wedi 
ymateb i’r holiadur ar-lein, cafwyd un ymateb i’r Ymgynghori gan Gynghorau Plwyf, Tref a Chymuned 
yn ardal Cybi. 
 

 Cyngor Tref Caergybi or farn y byddent yn gwrthwynebu gwerthu’r cyfleuster ac iddo gael ei 
gadw fel cartref preswyl ar gyfer cymuned Caergybi.  
 

AGGCC 
Anfonwyd llythyr at AGGCC ar 23 Mai 2014, yn amlinellu’r cynigion ar gyfer Ymgynghori ac yn rhoi 
cyfle iddynt nodi sylwadau. Ni chafwyd unrhyw ymateb i’r ymgynghori gan AGGCC. 
 
Undebau 
Ar 23 Mai 2014, anfonwyd llythyr at bob un o’r Undebau (Unsain, GMB a Unite) yn rhoi gwybod 
iddynt am yr Ymgynghori ac yn cynnig cyfle iddynt gymryd rhan.  Cynhaliwyd cyfarfod pellach gyda 
Carys Emyr Edwards ar 21 Mai 2014 i drafod yr Ymgynghori ac mae’r Undebau wedi bod ar gael i 
Staff drwy gydol yr Ymgynghoriad.  Cafwyd ymateb gan Unsain.  
 
Grwpiau Cydranddeiliaid Allweddol  
Nodwyd y cydranddeiliaid allweddol ac anfonwyd holiadur atynt i gael eu teimladau am yr 
ymgynghori hwn.  Ar 2 Mehefin 2014, aeth y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones (Pencampwr Pobl 
Hŷn) a chopïau o’r holiadur priodol, y wybodaeth gefndirol a’r Ddogfen Ymgynghori i Glwb Cinio 
Morawelon.  Yn dilyn hynny, ymwelwyd â dau glwb cinio arall.   
 
Gallai ymateb gan unrhyw un o'r grwpiau uchod wedi dod trwy'r wefan neu drwy rai o'r holiaduron 
papur a gafwyd, ac efallai ni fydd modd eu hadnabod. Er mwyn cysondeb wrth ddadansoddi 
holiaduron hyn, cafwydd unrhyw un derbyniwyd ar ffurf papur eu cofnodi ar-lein.  
 
Mae cyfanswm o 53 o ymatebion i'r holiadur ar-lein yn ystod y cyfnod ymgynghori, mae hyn yn 
cynnwys unrhyw ymatebion ysgrifenedig a dderbyniwyd. 
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3. Ymatebion i’r Cwestiynau a Godwyd 
 
Yn ystod yr Ymgynghoriad, codwyd rhai cwestiynau yr oedd modd i ni ymateb iddynt yn syth.  Ceir 

crynodeb isod: 

Ymddiswyddo 

Gwirfoddol 

Gwrthodwyd Ymddiswyddiad Gwirfoddol ar gyfer staff eisoes oherwydd hyd oni 

fydd penderfyniad wedi cael ei wneud am ddyfodol Garreglwyd, mae dyletswydd o 

ofal ar Gyngor Sir ynys Môn i’r trigolion a rhaid parhau i ddarparu gwasanaeth.  Nid 

oes unrhyw wahaniaeth yn y cyfraddau rhwng diswyddiad gorfodol a gwirfoddol. 

TUPE Bydd hyn yn dibynnu ar y penderfyniad a wnaed ac ni fydd gwybodaeth bellach ar 

gael hyd oni fydd hynny wedi digwydd. Cyngor arbenigol ychwanegol yn cael ei 

sicrhau drwy Adnoddau Dynol. 

Hyfforddiant 

Staff  

Mae Hyfforddiant i Staff mewn nifer o feysydd wedi bod ar gael ers peth amser.  

Mae hyfforddiant yn rhan hanfodol o ddatblygu rôl ac mae’n rhan o’r broses o 

werthuso staff lle gall unigolion drafod eu hanghenion hyfforddiant ac addysg 

ynghyd ag argaeledd hyfforddiant o’r fath. 

 
4. Trosolwg o’r holl Bwyntiau Allweddol a Godwyd  

Ac eithrio cwestiynau a godwyd ac yr ymatebwyd iddynt (gweler 3 uchod), gellir crynhoi Pwyntiau 

Allweddol yr Ymgynghori fel a ganlyn: 

1. 96.2% o blaid penderfyniad yn cael ei wneud yn fuan a dealltwriaeth cyffredinol o’r sefyllfa 

gyfredol.  Mynegwyd rhyddhad y bydd penderfyniad yn cael ei wneud yn fuan fel y gall 

unigolion gynllunio yn effeithiol ar gyfer eu dyfodol. 

2. Cytunodd 65.5% o'r 53 o ymatebion i'r holiadur cyffredinol y dylai Garreglwyd yn cael ei 

werthu gyda defnydd a ffafrir ar gyfer gwasanaethau dementia, er bod sylwadau ategol 

ychwanegol o'r Ymgynghoriad cyfan yn cynnwys dewisiadau ar gyfer Nyrsio  

3. 58.2% o'r ymatebion cyffredinol yn cefnogi'r cynnig a gyflwynwyd (32.7% gefnogi'n gryf a 

25.5% o blaid)  

4. Ychydig iawn o bryder generig oedd yna ac roedd y pryderon a leisiwyd yn bennaf yn 

ymwneud ag amgylchiad unigolion. 

5. Pobl yn ffafrio ei ddefnyddio fel cyfleuster dementia, nyrsio neu breswyl, dim am ei weld yn 

cael ei ddefnyddio i unrhyw bwrpas arall. 

6. 52.7% o’r ymatebion i’r holiadur cyffredinol yn dweud ei fod yn bwysig pwy sydd biau’r 

cartref, ac yn dweud y dylai perchennog redeg y cartref yn iawn a rhoi’r gofal gorau posib. 

Mae rhai yn credu mai’r Cyngor ddylai’r perchennog fod. 

7. Safon y gofal yw’r ffactor bwysicaf mewn unrhyw benderfyniad. 
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8. Byddai 47.2% o’r ymatebwyr yn cael eu heffeithio mewn rhyw fodd gan y newidiadau. 

9. Sylwadau pellach yn cynnwys bod y Cyngor wedi cymryd gormod o amser i gyrraedd y pwynt 

hwn a’u bod yn gobeithio fod y Cyngor am wrando ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud. 

Mae’r tabl isod yn dangos dadansoddiad o’r holiaduron sydd wedi cael eu dosbarthu a’u 

derbyn. Fel disgrifwyd uchod, cafwydd cyfarfodydd ychwanegol eu cynnal fel rhan o’r 

ymgynghoriad. 

Cydranddeiliad Dosbarthwyd Derbyniwyd % 

Preswylwyr 13 9 69% 

Teuluoedd Preswylwyr 13 8 60% 

Ysbaid 17 15 88% 

Cyflenwyr 16 8 50% 

Cartrefi Gofal Eraill 7 2 29% 

Gwasanaeth Dydd 3 3 100% 

Cymunedol*   55 
  

*Yn cynnwys Iechyd, Meddygon Teulu Cybi, Cynghorau Tref, Cymuned a Phlwyf, Cymdogion, y cyhoedd yn gyffredinol.  Ymgynghorwyd 

gyda staff trwy brosesau AD priodol. 
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Atodiad 1  Ymatebion i’r Holiadur 

DIM OND YN CYNNWYS Y 55 O YMATEBION A OEDD WEDI DOD I LAW ERBYN 23/06/14 

 

 Arfer gweithio yno 

 Gwirfoddoli yno weithiau 

 Arfer bod â pherthynas yno 

 Arfer byw yn ymyl y cartref 

 Roedd fy ngŵr yn arfer mynd yno am ofal ysbaid 

 Wedi derbyn gofal ysbaid yno am 3 wythnos 

 Mae gennyf berthynas yno y mae fy mam yn ymweld ag ef/â hi yn aml 

 Mae gan ein hetholwyr lleol berthnasau yno 

 Roedd fy mam yn arfer derbyn gofal ysbaid yno 

 Mae cyfaill i mi yn derbyn gofal ysbaid yno  

 Ardal Cymunedau yn Gyntaf  

 Meddyg Teulu lleol 

 Mae llawer o drigolion Meddygfa Victoria yn byw yng nghartref preswyl Garreglwyd 
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 Na, gwastraffu arian y trethdalwyr ar fwy o ymgynghori, mae’r ffordd yr ydych yn trin y 

preswylwyr yn warthus, yn eu gadael mor hir heb wneud penderfyniad 

 Ydw, ar gyfer uned dementia ac uned breswyl 

 Na, byddai’n well gennyf ddefnydd preswyl 

 Ydw, angen iddo fod yng Nghaergybi 

 Ydw, efallai y byddaf ei angen yn y dyfodol 

 Ydw, mae angen amdano yn y gymuned 

 Ydw, mae angen pob cymorth ar gyfer yr henoed 

 Ydw, does unman arall i fynd 

 Ydw, mae’n darparu gwasanaeth gwerthfawr 

 Ydw, ar gyfer yr holl bobl sydd â dementia nad ydynt yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain 

 Ydw, nid oes cyfleuster ar gael ar hyn o bryd 

 Nid yw’r hyn yr ydych yn ei gynnig yn gwarantu y bydd yn gyfleuster dementia penodol nac 

yn cynnig gofal nyrsio dementia arbenigol 24 awr ar y safle ynghyd â gofal 

 Byddai’n well gennym ni petai CSYM yn rhedeg Garreglwyd fel cyfleuster dementia arbenigol 

 Ydw, mae gwir angen cyfleuster o’r fath 

 Ydw, mae angen cyfleuster dementia arbenigol arnom 

 Na, mae gwasanaethau dementia arbenigol eraill ar gael 

 Na, nid yw’r adeilad yn addas 

 Na, am ei weld yn aros fel y mae 

 Ydw, mae angen gwasanaeth dementia 

 Na, dim yn hoffi’r syniad o werthu’r adeilad  

 Na, aros yn nghofal y Cyngor 
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 Ydw, byddai’n lleihau’r baich ar gartrefi gofal preswyl a rhyddhau gwelyau a’r gyfer 

cleientiaid llai abl 

 Ydw, mae angen am le ar gyfer Dementia 

 Dim ansicrwydd o wasanaethau sydd ar gael 

 Na, cartref arferol yw’r prif angen yng Nghaergybi 

 Na oherwydd ei fod yn rhan hanfodol o wasanaethau cymdeithasol lleol a gofal yn y 

gymuned  

 Cyn belled â'i fod yn darparu ar gyfer yr henoed yn gorfforol, yn ogystal  

 Mae angen canolfan ar gyfer trin dementia, ond hefyd sicrhau bod canolfannau ar gyfer pobl 

hŷn eraill 

 

 
 Ydw, wedi mynd ymlaen yn rhy hir 

 Ydw, dim yn gwybod beth sy’n digwydd 

 Ydw, ansicrwydd i’r staff a’r preswylwyr 

 Ydw, gormod o ansicrwydd ar hyn o bryd 

 Ydw, peth yw pwrpas llusgo eich traed 

 Ydw, i leddfu ansicrwydd i’r preswylwyr a’r staff 

 Gorau po gyntaf 

 Ydw, wedi bod yn mynd ymlaen yn rhy hir 

 Ydw, gorau po gyntaf 

 Ydw, wedi bod yn mynd ymlaen yn rhy hir 

 Rwy’n tybio bod y preswylwyr a’r staff angen rhyw elfen o sicrwydd ynglŷn â’r dyfodol yn lle 

gorfod pryderu am eu dyfodol 

 Ydw, nid oes digon o ddefnydd yn cael ei wneud ohono ar hyn o bryd 

 Ydw, oherwydd yr ansicrwydd 

 Ydw, oherwydd nid yw’r preswylwyr yn gwybod beth sy’n digwydd 

 Ydw, oherwydd mae’r preswylwyr yn nerfus oherwydd nad oes sicrwydd ynglŷn â’u dyfodol 

 Ydw, gorfod gwneud penderfyniad, dim yn deg ar y sawl sy’n byw yno 

 Ydw, oherwydd yr ansicrwydd i’r preswylwyr a’r staff 

 Ydw, oherwydd mae’n bosib y caiff yr adeilad ei fandaleiddio 
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 Ydw, oherwydd yr effaith ar y preswylwyr 

 Ydw, byddai’n lleihau’r straen a gofid preswylwyr presennol, staff a theuluoedd ynghylch eu 

dyfodol 

 Ydw, mae mwy o bobl a Dementia ac yn gorfod trafeilio ymhellach i gael lle. 

 Ydw, i atal pobl rhag poeni 

 Na, pam rhuthro 

 Ydw, angen i bobl wybod lle maent yn sefyll 

 Amhendantrwydd yn creu straen i drigolion a theuluoedd  

 Rhaid cael ymgynghoriad boddhaol gyda'r gymuned gyfan yn dalgylch Garreglwyd  

 Nid oes unrhyw reswm i oedi  

 

 
 Gadewch ef fel y mae a’i redeg yn iawn, rhowch i’r preswylwyr yn lle pobl mewn swyddfeydd 

yr hawl i ddewis sut y mae’r arian yn cael ei wario, e.e. ar fwyd, dodrefn ac ati.  Prynwch yn 

lleol, arbedwch arian a chynhaliwch yr economi leol yn lle talu am fwy na fyddech yn ei 

brynu eich hun.  Mae’r Cyngor wedi bod yn gwneud hyn am flynyddoedd ac wedi gwastraffu 

arian.  Cael uned gofal nyrsio lle gall pob aros pan fo eu hanghenion yn ddwysach, rydych yn 

dweud eich bod yn malio, felly dangoswch hynny. 

 Ni fedr nifer o henoed ofalu am eu hunain yn eu cartrefi 

 Pobl yn byw yn hirach, felly mae ei angen 

 Cymaint o bobl hŷn yng Nghaergybi, mae gwir angen y cyfleuster hwn 

 Dim byd arall yn y dref 
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 Dylai tref fawr fel Caergybi fod â chyfleuster i edrych ar ôl eu henoed 

 Rhaid cael mwy o gartrefi nyrsio 

 Mae angen am y cyfleuster hwn yn lleol 

 Rwyf eisoes yn defnyddio’r cyfleuster ar gyfer gofal ysbaid ac mae’r gofal yn wych 

 Pawb hefo’i gilydd.  Angen canolfan feddygol fel Scarborough. Braf gweld y meddyg a phawb  

 Gwasanaeth cymunedol gyda gofal meddygol ar gyfer yr henoed 

 Rwy’n credu ein bod angen cartref dementia a nyrsio arbenigol.  Y rheswm am hyn yw bod 

gennyf berthynas agos iawn yn St Tysilio sydd angen gofal preswyl a nyrsio oherwydd 

dementia dwys a phroblemau iechyd.  Mae’r cartref preifat hwn yn cael ei sgriwtineiddio’n 

rheolaidd gan y Cyngor a’r AGGCC oherwydd safonau isel.  Rhaid i ni dderbyn mai hyn yw’r 

gorau sydd ar gael ar yr Ynys ar gyfer ein perthynas ni oherwydd diffyg cyfleusterau eraill.  

Mae nifer o’r preswylwyr tymor hir yn St Tysilio o Gaergybi a byddwn yn tybio bod llawer 

mwy yn gorfod byw oddi ar yr Ynys.  Yr unig ddewis arall a oedd ar gael i ni oedd Llanelwy a 

Rhyl.  Mae ‘defnydd a ffefrir’ yn awgrymu y gellid cyflwyno cais am unrhyw beth ar y safle ac 

mai ychydig iawn o reolaeth fyddai gan y Cyngor dros y math o ddatblygiad, e.e. gallai fod yn 

ddatblygiad tai cyffredin oherwydd ei fod mewn lleoliad preswyl delfrydol yng Nghaergybi.  

Mae angen i Ynys Môn ddal gafael yn y safle hwn ar gyfer gofal dementia, gofal preswyl a 

nyrsio, p’un a yw’n cael ei adeiladu/ei redeg gan ddatblygwr/darparwr preifat a RHAID i 

hynny fod yn amod gwerthu. 

 Rydym yn boblogaeth sy’n heneiddio ac mae gofalu am henoed gyda phroblemau iechyd 

meddwl yn broblem sydd ar gynnydd 

 Mae’r system bresennol yn gweithio’n dda.  Pam mae’r Cyngor yn colli arian?  Nid yw cartref 

preifat yn colli arian. 

 Fel bod y preswylwyr sydd yno ar hyn o bryd yn derbyn gofal. 

 Mae cymysgedd o breswylwyr gyda dementia lefel isel neu gyflyrau eraill o fudd i bawb. 

 Mae nifer y bobl sydd â dementia ar gynnydd. 

 Dim yn siŵr i ddweud y gwir, oherwydd mae fy nheulu wedi cytuno’n barod i edrych ar fy ôl 

pe cyfyd yr angen. 

 Dim cartref nyrsio yn yr ardal. 

 Dim cartref dementia yn yr ardal. 

 Ar hyn o bryd, mae theuluoedd yn teithio ymhellach i gadw cysylltiad neu yn gobeithio y 

bydd y sector breifat yn eu derbyn, mae hyn oherwydd diffyg cyfleusterau EMI 

 Mae rhaid i rhai fynd i gartrefi gofal eraill mewn ardal gwahanol 

 Aros fel y mae 

 Hyfforddiant ar gyfer gofalwyr y dyfodol ar draws Ynys Mon, yn dangos ymrwymiad CSYM i 

ddyfodol yr Henoed. 

 I Breswylwyr a’u teuluoedd fod yn y gymuned leol.  

 Byddai hyn orau i gwrdd ag angen y gymuned, yn enwedig os bydd yn cynnwys pwyslais ar 

Ysbaid  

 Cymuned hŷn yn cynnydu’n gyflym (â gofynion gofal iechyd corfforol a meddyliol) angen 

safon broffesiynol ac uchel o ofal.  
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 Rwyf am i dementia a phreswyl gymryd i ystyriaeth maint yr adeilad, oni fyddai'r defnydd 

gorau o'r adeilad hwn eich bod yn cymryd un hanner o drigolion hŷn gyda dementia a'r 

hanner arall ar gyfer preswyl ar gyfer y rhai nad ydynt yn dioddef o gyflwr fel dementia. 

 

 
 Na, fedra nhw ddim bod dim gwaeth na’r Cyngor. 

 Ydw, Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Ydw, Gwasanaethau Cymdeithasol fyddai orau 

 Ydw, yr Ymddiriedolaeth 

 Ydw, byddant yn cael eu monitro gan AGGCC 

 Ydw, rhaid bod ganddynt record y gellir ymddiried ynddi 

 Na, ar yr amod ei fod yn cael ei redeg yn dda 

 Na, ar yr amod ei fod yn cael ei redeg yn dda 

 Na, angen ei redeg yn dda 

 Na, ar yr amod fod pobl yn derbyn gofal da 

 Na, ar yr amod fod y gofal yn dda 

 Preifat, oherwydd mae’r Cyngor yn colli arian 

 Ydw, dylai’r Cyngor ei redeg 

 Ar yr amod ei fod yn uned dementia arbenigol, gofal preswyl a nyrsio ac yn parhau i 

ddarparu gwasanaeth ar gyfer pobl Caergybi ac Ynys Môn yn ei chyfanrwydd 

 Ydw, mae’n rhaid i ni fod yn hollol siwr fod ein henoed yn derbyn y gofal gorau posibl 

 Ydw, mae rhai cartrefi’n cael eu rhedeg yn wael 

 Ydw, os yw’n cael ei redeg gan gwmni preifat a fedr ei reoleiddio 

 Ydw, ni ddylai gael ei ddefnyddio i wneud y perchenogion yn gyfoethog iawn 

 Ydw, rhaid i’r Cyngor barhau i’w redeg 

 Ydw, oherwydd nid wyf am ei weld yn cael ei breifateiddio dim ond i eraill wneud arian 

 Ydw, mae angen parhau i ofalu am y preswylwyr 

 Ydw, oherwydd mae angen parchu’r Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

 Na, ar yr amod ei fod yn cael ei redeg yn dda 

 Ydw, y Cyngor ar y cyd a GIC fel y mae wedi adeiladu mewn camau diogelu 

 Na, cyn belled ei fod yn cael ei gadw ar agor ai redeg gan ofalwyr 
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 Na, aros yng nghofal y Cyngor 

 Na, cyn belled ei fod i safonau AAA 

 Ydw, mae’n berthyn i bobl leol sydd methu fforddio gofal preifat 

 Safon uchel o dan berchnogaeth cyngor  

 Cyn belled â bod safon uchel o ofal diogel yn cael ei ddarparu 

 

 
 Gadewch i’r preswylwyr wneud mwy o benderfyniadau am fywyd o ddydd i ddydd yno 
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 Dim o gwbl.  Byddwn yn drist iawn petai’n cau, wedi gofalu am gymaint o bobl, adegau trist 

ac adegau da. 

 Pa fyddaf i angen lle, ni fydd unman ar gael. 

 Angen cyfleuster fel hyn yn ein cymuned. 

 Angen gofal ysbaid ar gyfer yr henoed. 

 A fyddai gofal ysbaid ar gael?  Os ddim, byddai hynny’n cael effaith andwyol ar ein cymuned. 

 Rwyf wedi archebu fy ngwely’n barod. 

 Byddai ansicrwydd ynghylch ble y byddwn yn mynd. 

 Dim yn siŵr am y dyfodol – efallai y byddaf ei angen rhyw ddiwrnod. 

 Dim wedi cael unrhyw ymwneud â Garreglwyd. 

 Fel y dywedwyd uchod a byddai’n gas gennyf golli’r gwasanaeth. 

 Byddai colli’r gwasanaeth hwn yn cael effaith andwyol ar y gymuned. 

 Oherwydd efallai y byddaf eisiau mynd yno am ofal ysbaid neu i wneud fy nghartref yno. 

 Nid yw perthynas fy man (cyfneither) erioed wedi bod mor hapus ag y mae yn Garreglwyd er 

gwaethaf y ffaith nad yw’n gallu symud. 

 Mae ein hetholaethau o fewn ‘dalgylch’ Garreglwyd. 

 Rwyf angen gwybod fod gennyf gartref i fynd iddo pryd a phan y byddaf angen gofal yn fy 

nhref fy hun. 

 Dim yn effeithio arnaf ar y funud ond efallai y bydd angen cyfleuster o’r fath arnaf yn y 

dyfodol. 

 Dim yn gwybod digon i ffurfio barn. 

 Mae fy chwaer yn byw yn Garreglwyd. 

 Dim ar hyn o bryd. 

 Yn sylweddol, petai angen gofal preswyl arnaf, byddwn yn mynd i Garreglwyd. 

 Hoffwn feddwl y byddai fy nheulu yn agos pe byddai yn dioddef or salwch 
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 Mae fy mab yng nghyfraith yn dioddef o Dementia yn 59, mae ei fam yn 86 ac yn teithio o 

Langefni i’w weld. 

 Ffrindiau a chymdogion yn gorfod ail gartrefu eu perthynasau.  

 Ar lefel bersonol, dim llawer, ond fel gweithiwr proffesiynol lleol byddwn yn cael fy siomi os 

bysai cyfleuster safon uchel yn cau neu newid pwrpas  

 Mae gan Meddygfa Victoria nifer fawr o gleifion yn cartref preswyl Garreglwyd a nifer fawr o 

gleifion sydd angen gwasanaethau'r sefydliad hwn. 

 

 

 

 Mae eu cynghorwyr lleol yn anobeithiol, nid ydynt yn cefnogi’r trigolion a’r staff, fel gweddill 

y Cyngor, nid ydynt yn malio, byddwch chi’n hen un diwrnod ac angen help, gobeithio na 

fyddwch yn edrych yn ôl ac yn difaru nad ydych wedi trio’n galetach. 

 Gobeithio eich bod yn gwrando ac yn cefnogi ein tref yn gryf mew perthynas â gofal yn y 

dyfodol 

 Dylid bod wedi ymgynghori’n gynt. 

 Cymerwch sylw os gwelwch yn dda o’r hyn sy’n cael ei ddweud am Garreglwyd 

 Dylai rhywun fod wedi bod yn gwrando ers talwm 

 Gobeithio eich bod yn gwrando ar yr hyn sydd gennym i’w ddweud 
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 Gobeithio eich bod am edrych ar ein hôl ni, yr henoed.  Rydym wedi gweithio’n galed ar hyd 

ein hoes ac yn haeddu cael cartref addas i ymddeol iddo. 

 Gofalu am yr henoed (y peth pwysicaf). 

 Mae angen gwasanaeth preswyl/ysbaid yn y gymuned. 

 Anghytuno gyda’r bwriad i gau Garreglwyd fel cartref preswyl. 

 Angen cadw cartref ar gyfer yr henoed yng Nghaergybi. 

 Rydym yn ofni nad oes neb yn gwrando arnom.  Pa arbedion ydych chi’n eu gwneud ac a 

yw’r rhain ar draul yr henoed.  

 Dim ond yn cefnogi’n gryf oes ceir sicrwydd y bydd yn cael ei ddatblygu’n uned 

dementia/nyrsio arbenigol.  Rwy’n dell na fedrir gwneud ymrwymiad o ran comisiynu, fodd 

bynnag, rwy’n credu y bydd rhaid i ofal iechyd a chymdeithasol yn y pen draw gomisiynu o’r 

math yma o gartref.  Nid yw Gofal Ychwanegol am fod yn addas i bobl sydd â dementia dwys.  

Rwy’n awgrymu fod pawn sydd ar y bwrdd rhaglen a’r bwrdd prosiect yn ymweld â’r uned 

dementia St Tysilio, yn arbennig yr ystafelloedd dydd fel y gallant ddeall anghenion y bobl 

sy’n derbyn gofal oherwydd rwy’n credu y byddai rhai’n cael dipyn o sioc.   

 Mae’r Cyngor Cymuned hwn yn cefnogi’r cynnig i Garreglwyd fod yn gyfleuster dementia 

arbenigol ond nid yw’n cefnogi’r cynnig i werthu’r adeilad.  

 Oherwydd mae gan y Cyngor ddyletswydd o ofal am yr henoed.  Rydym yn bryderus fod hyn 

yn digwydd.  Mae gan Garreglwyd enw da am ofalu am yr henoed. 

 Yn bryderus iawn fod Cyngor Sir Ynys Môn yn ceisio gwerthu Garreglwyd 

 Byddai’n well gennym ei weld fel cartref dementia 

 Hoffi gweld Garreglwyd yn aros fel y mae 

 Cefnogi iddo gael ei werthu fel cartref dementia  

 Yn sylweddoli fod rhaid gwneud newidiadau ond byddai’n well petai Garreglwyd yn aros fel y 

mae 

 Dim yn hapus i werthu Garreglwyd ond yn gweld bod angen gwasanaethau dementia a 

nyrsio yn yr ardal 

 Dim yn cefnogi cau unrhyw wasanaethau Cyngor  

 Peidio a gwerthu Garreglwyd 

 Rwy’n credu y dylai yr ymgynghoriad wedi bod yn ehangach ar draws yr holl gymunedau lleol 

gydag ymgysylltiad gan gynnwys pobl ifanc, 6ed dosbarth a Ysgolion Uwchradd. James Lee 

MBE 

 Mae angen safon uchel barhaus o ofal preswyl 
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Atodiad 2  Atborth o’r Cymorthfeydd 

Dyddiad Atborth 

19/06/14 Adroddiad ar y sesiwn hon i ddilyn.  

05/06/14 Cafwyd cais am un holiadur ychwanegol i aelod o deulu a nodwyd dau berthynas agos 

er mwyn eu hysbysu. 

22/05/14 Cadarnhaodd staff nad oeddynt eisiau Rheolwr Uned Ddarparu Môn yn bresennol yn 

eu hymgynghoriadau un i un ac o’r herwydd byddai Mrs Gwen Bennett yn ymuno.  

Codwyd cwestiynau ynghylch diswyddo TUPE ac ail-leoli gyda staff.  Roedd perthynas 

un person sy’n defnyddio gofal ysbaid o bryd i’w gilydd o Swydd Derby yn canmol staff 

a’r awyrgylch yn y cartref ac yn teimlo ei fod yn ofnadwy bod y Cyngor yn ystyried 

cau’r cartref a’r modd y mae hyn yn cael ei wneud. 

15/05/14 Nodwyd gan staff bod y wybodaeth a argraffwyd yn y Daily Post yn anghywir.  Cafwyd 

cyfarfod gyda’r Rheolwraig Gynorthwyol Enid Wyn Hughes i drefnu sesiynau un i un ar 

gyfer staff a thrigolion.  Roedd Enid yn teimlo rhyddhad mawr y bydd penderfyniad yn 

cael ei wneud yn fuan.  Cafwyd sicrwydd ynglŷn â’r broses a fydd yn cael ei dilyn yn 

awr yn arbennig o ran holiaduron y trigolion.  Roedd dau berthynas yn deall y sefyllfa 

gyfredol ond un yn pryderu rhag ofn i Garreglwyd ddod yn Gartref Nyrsio; nid oeddynt 

yn teimlo fod Penucheldre yn enghraifft dda o Ofal Ychwanegol oherwydd nad oes 

Model Gofal.  Gofynnodd perthynas arall am gyfarfodydd i’r teuluoedd i gyd ond 

dywedwyd y byddai gwybodaeth gyfrinachol a sensitif yn cael ei thrafod yn y sesiynau 

un i un ac na fyddai hynny o’r herwydd yn briodol.  Awgrymodd un perthynas hefyd y 

byddid yn “taflu allan 11 o neiniau i’r stryd”, cadarnhawyd nad oes penderfyniad wedi 

ei wneud hyd yma ac y bydd y Cyngor Sir yn sicrhau y bydd parhad o ran gofal.  Roedd 

3 o ofalwyr eraill eisiau gwybodaeth ar ddiswyddo, TUPE ac adleoli. 
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